

LỜI CHỨC TẾT CỦA ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM ĐỐC

Kính thưa toàn thể các đồng chí, các anh chị em viên chức và người lao động của Trung tâm y tế Quận Tân Bình!

Chúng ta đã bước sang năm thứ 4 của công cuộc chống đại dịch Covid-19. Thấm thoát từ khi dịch mới manh nha còn chưa có tên gọi vào cuối năm 2019 đến nay đã trải qua nhiều biến chủng với 4 đợt bùng phát dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cao điểm nhất là bùng phát đợt 4, kéo dài, dai dẳng, leo thang với nhiều sự hy sinh khi mà hệ thống y tế trở tay không kịp trong thời gian ngắn. Thời kỳ ấy chúng ta đã nắm chặt tay nhau, gạt đi nỗi đau, nỗi ám ảnh, sự sợ hãi, chúng ta quyết một lòng, cùng chung ý chí phải chiến thắng đại dịch. Chúng ta đã trải qua những tháng ngày không được ngủ trọn giấc, những hộp cơm, những ổ bánh mì nướng vội, những tiếng chuông điện thoại reo liên hồi của các F0, của các ca cấp cứu, những đợt ra quân lấy mẫu diện rộng, tiêm vắc xin... tất cả những hoạt động đó đã đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Trong chúng ta rất nhiều anh chị em nhiễm bệnh nhưng chúng ta đã vượt qua. Chúng ta đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất tưởng chừng không vượt qua nổi với sự đoàn kết, cảm thông và chia sẻ.

Thời khắc này, trước thềm năm mới, nhìn lại chặng đường vừa trải qua chắc hẳn chúng ta đều có chút tự hào đã được trải qua những ngày tháng đó. Chúng ta vẫn tiếp tục cuộc chiến chống dịch Covid-19 nhưng theo cách thích ứng mới trong hoàn cảnh mới.

Năm Nhâm Dần với biểu tượng sức mạnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả. Tự đáy lòng chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi rất tự hào về các đồng chí, các anh chị em, những người đã biết đặt lợi ích, sức khỏe người dân lên trên lợi ích cá nhân. Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, hậu phương của các đồng chí, đã là chỗ dựa vững chắc cho các đồng chí có điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Mong rằng năm mới chúng ta tiếp tục sát cánh bên nhau cùng phát huy sức mạnh tiếp tục vượt qua thử thách sắp tới, phục hồi lại tất cả các những hoạt động của Trung tâm một cách mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn.

Chúc vạn sự như ý, chúc Trung tâm y tế của chúng ta ngày một thành công hơn!

**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC
BS. CKII. Nguyễn Thanh Trang**